



ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว๑๑๗๓

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการดำเนินงานโครงการ ฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
(Learning and Innovation Skills) และได้ดำเนินการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของสำนักงาน
ก.พ.ร. ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ในการนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการนำนโยบายดังกล่าวสู่การปฏิบัติให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
ศตวรรษที่ ๒๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยมุ่งหวังให้สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาเทคนิค/วิธี
การจัดการเรียนรู้ สื่อ และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ในระดับสถานศึกษา เช่น การทำวิจัย
ชั้นเรียน การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม PLC ฯลฯ โดยเน้นไม่ใช้วิธีจัดประชุม/
อบรม โดยให้ศึกษานิเทศก์ดำเนินการนิเทศ ช่วยเหลือ และกระตุ้นครูผู้สอนให้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างนวัตกรรม
จากห้องเรียน โดยคำนึงถึงบริบทความต้องการจำเป็นของแต่ละพื้นที่ (Area-based Education) อย่างแท้จริง
ทั้งนี้ จะจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานของศึกษานิเทศก์ให้ในภายหลัง เมื่อได้รับจัดสรรเงิน
งบประมาณงวดที่ ๒ จากสำนักงบประมาณแล้ว ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตคัดเลือกโรงเรียน
เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย ๗ โรงเรียน/เขตพื้นที่การศึกษา โดยให้ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบส่งรายชื่อโรงเรียน
ด้วยการกรอก Google Form ที่ <https://forms.gle/NQj1erawTMHSt35b9>

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางวัฒนาพร ระบุว่าทุกข์)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้

โทร.๐ ๒๒๘๘ ๕๗๖๖

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๕๕